

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số 3839 Ngày 31/05/2021

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐIỆN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 881/BC-MTTQ-BT

Điện Biên, ngày 27 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 96/KH-MTTQ-BTT ngày 24/4/2021 của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 các cấp như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ngay sau khi Hội đồng bầu cử Trung ương ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, Quyết định số 54/QĐ-UBBC ngày 24/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch số 96/KH-MTTQ-BTT ngày 24/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khẩn trương, kịp thời ban hành Công văn số 703/MTTQ-BTT ngày 04/5/2021 về thay đổi số cuộc tiếp xúc cử tri, Công văn số 707/MTTQ-BTT ngày 08/5/2021 về triển khai tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với yêu cầu

phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19, theo đó tăng cường hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Tỉnh Điện Biên gồm 10 huyện, thị xã, thành phố được chia thành 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 10 ứng cử viên, trong đó có 02 ứng cử viên của Trung ương ứng cử theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cụ thể:

- Đơn vị bầu cử số 1 gồm 5 ứng cử viên: Thượng tọa Thích Đức Thiện, ông Nguyễn Văn Thắng, bà Lò Thị Nga, bà Quàng Thị Nguyệt, bà Lý Thị An tiếp xúc cử tri tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng.

- Đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng cử viên: bà Tạ Thị Yên, bà Lò Thị Luyến, ông Tráng A Tủa, ông Mùa A Dơ, bà Lò Thị Út tiếp xúc cử tri tại huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ, huyện Mường Chà.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương ở từng đơn vị bầu cử xây dựng lịch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội bắt đầu từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021 đảm bảo mỗi ứng cử đại biểu Quốc hội ít nhất 10 cuộc (theo Thông tri 13/TT-MTTW-BTT). Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 703/MTTQ-BTT và Công văn số 707/MTTQ-BTT thực hiện việc điều chỉnh số cuộc tiếp xúc cử tri giảm từ 10 cuộc xuống 06 cuộc, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cho phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả, tính đến ngày 14/5/2021, 02 đoàn ứng cử viên đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 12 điểm với trên 1.000 cử tri tham dự, ghi nhận 75 ý kiến, kiến nghị (trong đó 9/12 tiếp xúc cử tri trực tiếp; 3/12 gửi chương trình hành động về niêm yết và đọc trên loa phát thanh ở khu dân cư).

III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

1. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Tỉnh Điện Biên được chia thành 14 đơn vị bầu cử theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 24/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ

2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh, cá nhân những người ứng cử và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thống nhất kế hoạch, nội dung chương trình tiếp xúc cử tri đối với từng đoàn ứng cử viên, tạo điều kiện tốt nhất để các ứng cử viên được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo mỗi ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ít nhất 05 cuộc. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thống nhất với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, cá nhân người ứng cử giảm số cuộc tiếp xúc từ 05 cuộc xuống còn 03 cuộc.

Kết quả, tính đến ngày 14/5/2021, các Đoàn ứng cử viên đã thực hiện 43 cuộc tiếp xúc với 1.330 cử tri tham dự, ghi nhận 86 ý kiến, kiến nghị (trong đó 38 điểm tiếp xúc trực tiếp; 05 điểm gửi chương trình hành động về niêm yết và đọc trên loa phát thanh ở khu dân cư).

2. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, lựa chọn ít nhất 03 điểm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ứng cử HĐND cấp huyện và cấp xã. Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đồng thời thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đảm bảo phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động áp dụng các hình thức vận động bầu cử phù hợp.

Kết quả, tính đến ngày 18/5/2021, cấp huyện đã tổ chức 142 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên (trong đó 128 cuộc tiếp xúc trực tiếp, 08 cuộc gửi chương trình hành động về niêm yết và đọc trên loa phát thanh ở khu dân cư, 06 cuộc tiếp xúc trực tuyến) với 4.970 cử tri tham dự, ghi nhận 568 ý kiến, kiến nghị; cấp xã thực hiện tiếp xúc 966 cuộc (trong đó 779 cuộc tiếp xúc trực tiếp; 187 cuộc gửi chương trình hành động về niêm yết và đọc trên loa phát thanh ở khu dân cư) với 23.370 cử tri tham dự, ghi nhận 3.895 ý kiến, kiến nghị.

IV. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

1. Kiến nghị với Trung ương

- Đề nghị Chính phủ cần có những biện pháp, hình thức xử lý nghiêm khắc hơn nữa với những hành vi đưa tin không chính xác về diễn biến dịch Covid-19 và những đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch làm lây lan dịch ảnh hưởng tới tâm lý cũng như cuộc sống của Nhân dân.

- Đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn để nhập vaccine cũng như chỉ đạo đẩy nhanh quá trình nghiên cứu vaccine Covid-19 để người dân ai cũng có thể được tiếp cận vaccine.

- Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam nâng mức cho vay vốn đối các hộ kinh doanh, bởi hiện tại mức vay vốn đối với các hộ kinh doanh còn thấp (50 triệu), chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các hộ kinh doanh.

2. Kiến nghị với địa phương

a) Về chế độ, chính sách, kinh tế và đời sống

- Cử tri đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND có phương án, thu hút các nhà đầu tư, các nguồn vốn ở cả trong và ngoài nước đến và đầu tư tại tỉnh giúp đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, dần nâng cao mức sống của Nhân dân trong tỉnh.

- Đề nghị UBND, ngành Điện lực tỉnh quan tâm, triển khai xây dựng hệ thống đường điện đến những thôn, bản vùng cao hiện nay chưa có điện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất.

- Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống đường dẫn nước và hệ thống các bể chứa nước bởi rất nhiều các xã, bản hiện nay tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong sản xuất (huyện Tủa Chùa).

- Du lịch tại tỉnh Điện Biên hiện nay chưa phát huy được hết thế mạnh, chủ yếu vẫn là du lịch mang tính lịch sử, trong khi tỉnh ta có rất nhiều lợi thế, nhiều điểm du lịch hấp dẫn nhưng chưa được khám phá, thông tin rộng đến người dân trong và ngoài tỉnh cũng như khách nước ngoài được biết. Đề nghị UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đầu tư tập trung khai thác những thế mạnh sẵn có của tỉnh, đẩy mạnh mô hình liên kết du lịch trong nước và ngoài nước.

b) Về giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án trọng điểm

- Hiện nay mạng lưới giao thông trong tỉnh dần từng bước được hoàn thiện từ tỉnh đến trung tâm các huyện. Tuy nhiên, đường giao thông liên xã, từ xã đến các bản còn nhiều khó khăn, cầu qua suối của nhiều xã vùng cao chưa có, do đó việc đi lại của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh, Sở giao thông vận tải, các ngành có liên quan quan tâm đầu tư làm đường và cầu treo qua suối để hoạt động thông thương của người dân được thuận lợi và an toàn.

- Hệ thống đường nước sinh hoạt dẫn vào bản, đường nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất ở một số nơi do ảnh hưởng của thiên tai và không được thường xuyên duy tu, bảo dưỡng cùng với ý thức bảo vệ của người dân chưa tốt dẫn đến tình trạng các công trình bị hư hỏng. Đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo nước sinh hoạt và tưới tiêu cho Nhân dân.

c) Về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm

- Hiện nay, tình trạng xả rác bừa bãi vô ý thức của một số người dân gây ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, nhất là ở các khu vực thị trấn, thị tứ và những nơi họp chợ cóc. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong việc thu gom rác thải sinh hoạt; tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, đồng thời có quy định xử lý nghiêm những hành vi cố ý xả rác làm ô nhiễm môi trường.

- Đề nghị các cấp chính quyền triển khai từng bước quy hoạch, đổi mới công nghệ chế biến nông sản, đặc biệt là các cơ sở chế biến dong riềng nhằm giúp cho các cơ sở chế biến nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị sản phẩm nhưng không gây ô nhiễm môi trường góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

d) Về Y tế

- Hệ thống các trạm y tế tuyến xã hiện nay đang rất thiếu, yếu, một số xã chưa được đầu tư xây dựng, một số đã được đầu tư xây dựng nhưng đã xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến việc khám chữa bệnh cho người dân ở cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh và Sở Y tế quan tâm, đầu tư xây dựng, sửa chữa, đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho dân, đồng thời có giải pháp điều động, luân chuyển các cán bộ có trình độ, năng lực xuống cơ sở giúp chuyển giao công nghệ, trình độ cho các cán bộ tuyến dưới nhằm nâng cao trình độ cũng như việc khám chữa bệnh được tốt hơn.

e) Về địa giới hành chính, quản lý đất đai và đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư

- Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn nhiều vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, bảo đảm an ninh - trật tự tại cơ sở.

- Việc người dân góp cổ phần bằng đất với Tập đoàn Cao Su Việt Nam là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ chi trả % cho người dân còn thấp, chưa tương xứng với diện tích đất của người dân đóng góp; đặc biệt tại một số nơi hiện nay chưa được chi trả. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng với Tập đoàn Cao su Việt Nam quan tâm, giải quyết vấn đề nêu trên.

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn một số dự án đã được quy hoạch từ nhiều năm, nhưng chưa được triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại và có phương án giải quyết và thực hiện sớm để nhân dân yên tâm sinh sống và lao động sản xuất (vì là dự án treo nên bà con không được sửa sang nhà cửa, không được san ủi đất dựng nhà, không được khai hoang đất sản xuất...).

f) Về quản lý, bảo vệ rừng

Tình trạng đốt, phá rừng làm nương, rẫy hiện vẫn đang còn diễn ra do tập quán canh tác lâu đời của người dân địa phương, gây nguy cơ cháy rừng rất cao nhất là trong mùa hanh, khô. Đề nghị Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp cụ thể để ngăn chặn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán canh tác, hạn chế đốt, phá rừng làm nương rẫy.

Ngoài những ý kiến, nguyện vọng đã nêu, cử tri trong tỉnh mong muốn những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nếu trúng cử cần tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát của người đại biểu, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm hơn nữa đến đời sống của Nhân dân, thực hiện tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp và tiếp xúc thường xuyên để có thể nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và quan trọng là nói lên được tiếng nói của Nhân dân trước diễn đàn của Quốc hội và HĐND các cấp tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tình hình tổ chức và tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nơi nhận:

- Hội đồng bầu cử Quốc gia;
- Ủy ban TWMTTQVN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban bầu cử tỉnh;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy, HĐND, UBND;
- Ủy ban MTTQVN 10 huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, DCPL, VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Lò Văn Mừng

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY – BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH

Số: 42 -KH/BDVTU-BCSPUBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 5 năm 2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH

Phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận Năm 2021

- Căn cứ Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ; Chương trình số 79-CT/BDVTW-W-BCSDCP, ngày 11/10/2016 về công tác dân vận; Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-W-BCSDCP ngày 08/02/2018 về thực hiện chương trình phối hợp số 79-CT/BDVTW-W-BCSDCP, ngày 11/10/2016;
- Căn cứ Quyết định số 3922-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh;
- Để triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau khi trao đổi, thống nhất, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác dân vận năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung phối hợp	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian
1	Tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2021.	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Quý II
2	Tập trung tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân vận chính quyền với trọng tâm là "đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở"; phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước. Phối hợp thực hiện công tác dân vận trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và việc triển khai các Dự án trọng điểm của tỉnh.	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Thường xuyên

3	Chỉ đạo UBND các cấp; các Sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch công tác dân vận năm 2021, trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Quý II
4	Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận.	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Quý II
5	Đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng, năm 2021; kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng, năm 2021.	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Tháng 6, 12
6	Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW, ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về xây dựng cốt cán trong tôn giáo.	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Theo Kế hoạch của TW
7	Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Tháng 5
8	Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Quý III
9	Tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận chính quyền năm 2021.	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Tháng 9-10
10	Biểu dương, khen thưởng những điển hình “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh.	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Tháng 10

11	Kiểm tra một số Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Tháng 10-11
12	Tổ chức Hội nghị: Đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021 và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2026.	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh	Tháng 11

**T/M BAN DÂN VẬN
TRƯỞNG BAN**



Lò Văn Mừng

**T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ**



Lê Thành Đô

Nơi nhận:

- Ban Cán sự Đảng Chính phủ; (B/c)
- Ban Dân vận TW;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo BDVTU;
- Các Sở, ban, ngành; UBMTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh;
- BTV các huyện, thành, thị ủy, ĐUTT;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- BDV các huyện, thành, thị ủy;
- Lưu: Ban Dân vận TU; VP. UBND tỉnh.